



## CẬP HỘP HỘI ĐỒNG VÀ Ý KIẾN CÔNG CHÚNG TRONG THỜI GIAN COVID-19:

Thay vì trực tiếp tham dự, thành viên của công chúng có thể tham gia và cung cấp nhận xét qua điện thoại, Zoom, sử dụng City Clerk Webform, hoặc qua thư của Hoa Kỳ tài liệu bằng văn bản, như sau:

### Lời Chứng Nhận Bình Luận Công Cộng Trong Các Cuộc Họp Hội Đồng

Để đưa ra lời khai bình luận công khai trong cuộc họp Hội đồng Thành phố, trước tiên bạn cần tham gia cuộc họp hội thảo trên Zoom Webinar trực tuyến từ máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng của bạn, điện thoại thông minh (Smartphone), hoặc bằng cách gọi vào cuộc họp từ điện thoại di động hoặc đường dây cố định của bạn.

**Liên kết để tham gia hội thảo trên web cuộc họp bằng máy tính, máy tính bảng, hoặc điện thoại thông minh:**

<https://sandiego.zoomgov.com/j/1608377897>

### Để tham gia bằng cách sử dụng iPhone:

Hoa Kỳ: + 16692545252, 1608377897 #

### Để tham gia qua điện thoại:

Quay số 1-669-254-5252. Khi được nhắc, hãy nhập ID: 160 837 7897 #

### Cách nói với một mục cụ thể hoặc trong bình luận công khai ngoài chương trình nghị sự:

Khi Thư Ký giới thiệu mục bạn muốn nhận xét (hoặc cho biết nó là thời gian cho nhận xét công khai không thuộc chương trình nghị sự), hãy giơ tay của bạn bằng cách nhấn vào nút “Raise your Hand” trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, hoặc bằng cách quay số \* 9 trên điện thoại. Bạn sẽ được thực hiện theo thứ tự mà bạn giơ tay. Bạn có thể nói một lần về một mục cụ thể.

Khi Thư Ký cho biết đã đến lượt bạn nói, hãy nhấp vào lời nhắc bật tiếng sẽ xuất hiện trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, hoặc quay số \* 6 trên điện thoại của bạn.

**Nhận xét về các mục trong chương trình nghị sự, bình luận công khai không thuộc chương trình nghị sự, nhận xét công khai có thể** được gửi bằng cách sử dụng biểu mẫu ([webform](#)) cho biết nhận xét loại và số mục (nếu có liên quan) mà bạn muốn gửi bình luận của mình.

Nhận xét nhận được trước 12 giờ trưa cho cuộc họp Thứ Hai và 8 giờ sáng cho cuộc họp Thứ Ba sẽ được phân phối cho hội đồng thành phố và đăng trực tuyến cùng với cuộc họp vật liệu. Tất cả các nhận xét về biểu mẫu web được giới hạn trong 500 từ nhưng có thể bao gồm các tập tin đính kèm. Nhận xét nhận được sau thời hạn được mô tả ở trên nhưng trước mục được gọi sẽ được nộp vào biên bản cho mục có liên quan.

**Tài liệu viết.** Thay vì gửi tài liệu bằng văn bản dưới dạng tệp đính kèm biểu mẫu web, bạn có thể gửi qua thư Hoa Kỳ cho Thư Ký thành phố tại 202 C Street, MS2A San Diego, CA 92101. Tài liệu được gửi qua Thư Hoa Kỳ phải được nhận một ngày làm việc trước cuộc họp để được phân phối cho hội đồng thành phố. Bình luận nhận được qua Thư Hoa Kỳ vào ngày họp sẽ được gửi thành văn bản ghi lại cho mục có liên quan.

Công chúng có thể xem các cuộc họp trên truyền hình công cộng (chỉ một trong thành phố San Diego) trên City TV Channel 24 cho Cox Communications và Spectrum, Kênh 99 cho AT&T U-Verse, hoặc [xem các cuộc họp trực tuyến \(liên kết bên ngoài\)](#).